

ปรับภูมิทัศน์ ม.มหาสารคาม ตั้งเป้าเป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยสีเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ และบริเวณหลังพิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อกำกับติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปรับภูมิทัศน์ ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้วางระบบน้ำ ปลูกหญ้า จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาด และทำการบดอัด วางอิฐตัวนอนบริเวณรอบสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ไปบางส่วนแล้ว จากนั้นเตรียมปลูกหญ้าบนอิฐตัวนอนเพื่อจะช่วยให้พื้นหญ้าบริเวณนั้นรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นสถานที่จอดรถของผู้ที่มาติดต่อบริเวณดังกล่าวได้ ส่วนการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ (สถานีย่อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังเก่า) ได้เตรียมการปรับปรุงให้เป็นร้าน MSU OUTLET เพื่อเป็นแหล่งในการสนับสนุนการต่อ ยอดผลงานวิจัย หรือผลงานการบริการวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ของบุคลากรหรือคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดนโยบาย วางเป้าหมายการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ในการมุ่งความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาโดยมีหลักการ 5 ประการ คือ 1.การอนุรักษ์พลังงาน 2.การรักษาความปลอดภัย 3.การดำเนินการเกี่ยวกับการจราจรมหาวิทยาลัย 4.การจัดการ

ของเสีย 5.การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยที่แผนทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ส่วนระบบพาหนะเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ได้นำร่องประหยัดพลังงานมาบริการบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว และสร้างรายได้พิเศษให้กับ นิสิต เจ้าหน้าที่ และประชาชนรอบมหาวิทยาลัย คือ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่ทางมหาวิทยาลัยรับซื้อนำขยะแห้ง อาทิ กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว เพื่อปลูกฝังการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัย นำปุ๋ยที่ได้ไปใช้บำรุงรักษาต้นไม้ในมหาวิทยาลัย โครงการแปลงผักปลอดสารพิษ โดยการเปลี่ยนพื้นที่ว่างเป็นแปลงผักสวนครัว และนำผลผลิตมาขายในราคาย่อมเยา ส่วนนิสิตก็มีพื้นที่การเรียนรู้เกษตรกรรม ทั้งนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเห็นว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่เฉพาะนิสิต แต่รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงด้วย ในระยะแรกอาจจะมีการไม่เห็นด้วยกับการทุ่มใช้งบประมาณในการพัฒนาในส่วนของคุณภาพของมหาวิทยาลัย แต่พอได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณคนได้มีส่วนร่วม ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ และสามารถรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจต้อนรับพี่น้องที่มาเยี่ยมชมบุตรหลานได้ในหลายๆ มุมของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม อีกด้วย